
 
 

 

 

 

 

 
Dagskrá 12:30:  
 
Yfirferð umsókna  
Farið var yfir fjórar umsóknir.   
 
Önnur mál  
Rætt var um viðbótargögn og hvernig meðhöndla skuli tvær umsóknir þar sem vafi er talinn 
leika á hvort viðkomandi sveitarfélag sé styrkthæft. Ákveðið var að taka ákvörðun um 
viðbótargögn og álitamál um styrkhæfi sveitarfélags á fundi 10.09.2021.    
 
Fleira var ekki rætt. Fundi slitið kl. 13:30.  
 
Fundargerð ritaði Hallveig Ólafsdóttir. 


